

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐/๕๑๕๖



สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ในการนี้ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ได้รับทราบโดยทั่วกัน และหากท่านใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดตั้งสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางภัทริยารรณ พันธุ์น้อย)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๓๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๐๖

Email: sedf@obec.go.th